
sþ. 30. Fyrirspurn [30. mál]
til samgönguráðherra um truflanir í símakerfinu vegna álags.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hverjar eru helstu ástæður fyrir truflunum á langlínusambandi vegna álags?
2. Hvaða ráðstafanir eru fyrirhugaðar til úrbóta og hvenær má vænta þess að þær verði

gerðar?


